
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

เทศบาลนครเชียงใหม่คร้ังท่ี 3/2562 

วันท่ี 15 พฤษภาคม 2562  เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 5 (ตึกใหม่) ส านักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 

ล าดับ ชื่อ-สกุล     ต าแหน่ง 

1. นายณัฐฐ์ชูเดช   วิริยดิลกธรรม     รองนายกเทศมนตรฯี  ประธาน 

2. นายราชิน ตันตรานนท์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  กรรมการ 

3. นายดุสิต บูรณะพิมพ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  กรรมการ 

4. นางจรรยา ไชยพาน หน.หน่วยปฐมภูมิรพ.เทศบาลนครเชียงใหม่ กรรมการ 

5. นายสวง จงศริิ หน.หน่วยปฐมภูมิรพ.เชียงใหมเ่มดิคอลเซ็นเตอร์ กรรมการ 

6. น.ส.ธุวานันท์ พวงมาลา อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน  กรรมการ 

7. นางจตุพร   วิชัยยา อาสาสมัครสาธารณสุขฯ  กรรมการ 

8. นางบุญยวง โยธามาศ ผูแ้ทนชุมชนแขวงนครพิงค์  กรรมการ 

9. นายอดุลย์   วงค์มาลี ผูแ้ทนชุมชนแขวงกาวิละ  กรรมการ 

10. นายทศพร    อนุกูล ผูแ้ทนชุมชนแขวงเม็งราย  กรรมการ 

11. นางอุไรวรรณ พวงสายใจ รพ.นครพิงค์  กรรมการ 

12. นางอัจฉราพร ชนะเลิศ ผูแ้ทนศูนย์ประสานงานกองทุนหลักประกัน กรรมการ 

    สุขภาพ  

13. นางทิฆัมพร   ตันวัฒนะ ปลัดเทศบาลนครเชยีงใหม่  กรรมการและเลขานุการ 

14. นางเยาวเรศ บุญถม ผอ.สํานักการสาธารณสุข       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   และสิ่งแวดล้อม 

15. นางบุษบา สหกิจวัฒนา ผูอ้ํานวยการสํานักการคลัง     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับ            ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง 

1. นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชยีงใหม่  ติดราชการ 

2. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชยีงใหม่ ติดราชการ 

3. นายทวีศักดิ์ เทียมตระกูล สาธารณสุขอําเภอเมืองเชียงใหม่ ติดภารกิจ 

4. นายภิรมย์ เจียสมบุญ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  ติดภารกิจ 

5. นายปฐม ประทุมทอง ผูแ้ทนชุมชนแขวงศรวีิชัย  ติดภารกิจ 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ  ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นายพลากร ภาคภูมิ     หน.ฝา่ยป้องกันและควบคุมโรค คณะทํางาน 

2. นางศรัณยา วรรณวงศ์     หน.งานวิชาการและแผนงานสาธารณสุข คณะทํางาน 

3. นางณัฐฐิญา วัฒนดิลกพัฒน์     หน.งานสุขภาพจติ คณะทํางาน 

4. น.ส.ชฎาภรณ์ เต็มสี     หน.งานธุรการ คณะทํางาน 

5. นางเผ่าภญิญา ประกายสาธก     หน.ฝา่ยการเงนิและบัญชี คณะทํางาน 

6. น.ส.อารีลักษณ์ สลิดแก้ว     หน.ฝา่ยบริหารงานทั่วไป คณะทํางาน 

7. นางสุปรียา พงษ์สกุล     พยาบาลวิชาชีพ รพ.เทศบาลนครเชียงใหม่ คณะทํางาน 

8. นางลาวัล ยศประสิทธิ์     เจา้หน้าที่สาธารณสุขชํานาญงาน คณะทํางาน 

9. นสพ.ปองพล    หอมคง     นายสัตวแพทย์ชํานาญการ คณะทํางาน 

10.  น.ส.รสสุคนธ์ ธัมทะมาลา     ลูกจา้งปฏิบัติงานกองทุนฯ         คณะทํางาน 

11. น.ส.แพรพลอย ศิรนิาม     ลูกจา้งปฏิบัติงานกองทุนฯ       คณะทํางาน 
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เริ่มการประชุม เวลา 09.45 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิรยิดิลกธรรม เรื่องที่  1 มะเร็งเต้านม รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันได้ กับเทศบาล 

ประธาน นครเชียงใหม่ โครงการหญิงไทยร่วมใจต้านภัยโรคมะเร็งเต้านม 

เรื่องที่ 2 โครงการตรวจประเมนิคัดกรองและแก้ไขปัญหาดา้นสายตา ปี 2562 โดยมีตารางกําหนดการ

ออกตรวจโครงการทั้งสองตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 – 13 กรกฎาคม 2562 ฝากประชาสัมพันธ์

โครงการให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่องที่ 3 งานสุขาภิบาลของเทศบาลนคร

เชียงใหม่ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างพืชผักที่ประชาชนนิยม จํานวน 5 ชนิด คือ คะน้า กวางตุ้ง กะหล่ําปลี 

ผักกาดขาว และถั่วฝักยาว จากผู้จําหน่วยพืชผักสดในตลาดสดเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อเฝ้าระวัง

การปนเปื้อนของยาฆ่าแมลงที่ตกค้าง โดยใช้ชุดทดสอบสารพิษตกค้าง (Test Kit) ตรวจสอบระหว่าง

วันที่ 6-21 กุมภาพันธ์ 2562 มแีผงจําหนว่ยพืชผักจากการสุ่มตรวจทั้ง 16 ตลาด พบทั้งร้านที่มีสารพิษ

ตกค้างและไม่มีสารพิษตกค้าง เรื่องที่ 4 การเฝ้าระวังไฟไหม้ เนื่องจากมีกรณีไฟไหม้ที่ชุมชนต้นขาม 

หมู่บ้านโพธิ์ทอง ชาวบ้านปลูกต้นไม้สูงทําให้กีดขวางสายไฟและเกิดไฟไหม้ เรื่องที่ 5 การให้ความรู้

เรื่องเศษอาหารและผลไม้ ในการฝั่งเศษอาหารและผลไม้ในดินเป็นการทําปุ๋ยโดยธรรมชาติ            

เรื่องที่ 6 การส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพด้วยวิธีการออกกําลังกายและการสนับสนุน

โครงการโรงเรียนผูสู้งอายุ เรื่องที่ 7 ประโยชน์ของกัญชาที่ใชใ้นการรักษาโรค  

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิรยิดิลกธรรม 2 . 1  รั บ รองรายงานการประชุ มครั้ งที่ 2 / 2 562  วั นที่                 

ประธาน 27  มีนาคม 2562 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิรยิดิลกธรรม 3.1สรุปผลการด าเนินงานด้านการเงินและสรุปบัญชีรายรับ  

ประธาน - รายจ่าย ประจ าเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2562  

 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ 

นางทิฆัมพร   ตันวัฒนะ            ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่อง การสรุปผลการดําเนินงานด้านการเงิน

กรรมการและเลขานุการ           และสรุปบัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจําเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 

พ.ศ. 2562 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่และวาระที่  3.2 สรุปผลการ

ดําเนนิงานด้านการเงนิของกองทุนฯ ประจําไตรมาสที่ 2 (มกราคม–มีนาคม 2562) สรุปผลรายงานเป็น

ไตรมาสต่อ สปสช.เขต ทุกเดือน โดยจะมีอนุกรรมการด้านการเงินกล่าวรายงานวาระที่ 3.1 และ          

วาระที่ 3.2 
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นางเผ่าภิญญา  ประกายสาธก หัวข้อ 3.1 สรุปผลการดําเนินงานด้านการเงินและสรุปบัญชี     

หน.ฝ่ายการเงนิและบัญชี รายรับ- รายจ่าย ประจําเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2562          

ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ ยอดเงินคงเหลือของกองทุน ณ วันที่ 8 มีนาคม 

2562 มยีอดยกมา 12,201,645.37 บาท กองทุนมีการดําเนินงานตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม – 3 พฤษภาคม 

กองทุนมีรายรับจากดอกเบี้ยเงินฝาก จํานวน 16,131.83 บาท มีเงินบริจาคสมทบกองทุนฯ จากคุณ

อัศนี  บูรณุปกรณ์ จํานวน 400 บาท เงินเหลือจ่ายส่งคืนค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการฯ 

2,300 บาท เงินเหลือจ่ายจากโครงการที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วในปีงบประมาณ ปี 2560 และ

งบประมาณ ปี2561 จํานวน 28,950 บาท รวมรายรับของกองทุนตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม – 3 พฤษภาคม 

เป็นเงินทั้งสิ้น 47,781.83 บาท ด้านรายจ่ายในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนจ่ายเงินในการสนับสนุน

โครงการประเภทที่ 1 จํานวน 4 โครงการ เป็นเงิน 1,112,850 บาท โครงการประเภทที่ 2 จํานวน 4 

โครงการ เป็นเงนิ 115,270 บาท และรายจ่ายเพื่อการดําเนินงานของกองทุนฯ จํานวนเงิน 67,032 บาท 

รวมรายจ่ายของกองทุนตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม – 3 พฤษภาคม เป็นเงินทั้งสิ้น 1,295,152 บาท ทําให้

เหลือเงินกองทุนฯ ยกไปดําเนินการ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 มีจํานวนทั้งสิ้น 10,954,275.20 บาท 

หัวข้อที่ 3.2 การดําเนินงานประจําไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2562) มียอดเงินยกมาต้นไตรมาส 

จํานวน 12,973,775.12 บาท มีรายรับที่เกิดขึ้นจากเงินฝากดอกเบี้ยธนาคาร จํานวน 16,131.83 บาท 

เงินสมทบจากชุมชนและเงินบริจาค จํานวน 400 บาท เงินรับคืนจากการดําเนินงานและจากโครงการที่

ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จํานวน 129,659 บาท รวมรายรับของกองทุนฯในไตรมาสที่2 เป็นเงิน 

146,190.83 บาท ด้านรายจ่ายกองทุนมีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการสนับสนุนหน่วยงานบริการ ซึ่ง เป็น

ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 1 จํานวน 383,180 บาท ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กร

ประชาชน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายประเภทที่ 2 จํานวน 392,700 บาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

กองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายประเภทที่ 4 จํานวน 140,683.25 บาท 

ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 3 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนศูนย์เด็กเล็กและศูนย์ผู้สูงอายุและผู้พิการ

ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 5 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติยังไม่มีการเบิกจ่ายใน

ไตรมาสที่ 2 รวมรายจ่ายของกองทุนฯในไตรมาสที่ 2 เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 916,563.25 บาท ทําให้

คงเหลือเงินกองทุนฯ ยกไปดําเนนิการตอ่ในไตรมาสที่ 3 เป็นจํานวนเงิน 12,203,402.70 บาท 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

นางทิฆัมพร   ตันวัฒนะ 3.3 คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว

กรรมการและเลขานุการ ส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้ประชุมพิจารณาจัดบรกิาร 

 ดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุ ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณ    

 ไปแล้ว ต่อไปเป็นการกล่าวรายงานให้คณะกรรมการ 

 กองทุนฯ ทราบ 
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นางเยาวเรศ   บุญถม      เรื่องแจ้งให้ทราบ คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแล

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   ระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประกอบไปด้วยท่าน

รองณัฐชูเดช วิริยดิลกธรรม ประธาน รองรุ่ง ศรีโพธิ์ เลขานุการ คณะกรรมการประกอบไปด้วย นาย

ราชิน ตันตรานนท์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าหน่วยบริการโรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์ 

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ สาธารณสุขอําเภอ หัวหน้าหน่วยบริการโรงพยาบาล

นครพิงค์ นางณัฐฐิญา วัฒนดิลกพัฒน์ นางนงคราญ นันต๊ะ นางเยาวเรศ บุญถม ซึ่งได้มีการประชุม

พิจารณางบประมาณ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 โดยได้พิจารณาอนุมัตงิบประมาณ ดังนี ้                

1. ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดบริการดูแลระยะ

ยาวด้านสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ 11 ตําบล จํานวน 48 ราย งบประมาณ 

265,000 บาท 2. ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการการเคหะหนองหอย 

จัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ 3 ตําบล จํานวน              

15 ราย ทดแทนรายที่เสียชวีิต โดยไม่ได้รับงบประมาณ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

นางทิฆัมพร  ตันวัฒนะ 4.1 โครงการจัดบรกิารดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มี

กรรมการและเลขานุการ ภาวะพึ่งพิงและการก าหนดอัตราชดเชยค่าบรกิารตามชุด

 สิทธิประโยชน์ ของศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชวีิต 

 ผู้สูงอายุและคนพิการ การเคหะหนองหอย 

 จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 55,000 บาท 

นางสุปรียา  พงษ์สกุล ศูนย์พัฒนาและฟื้ นฟูคุณภาพชีวิตผู้สู งอายุและคนพิการ           

รพ.เทศบาลนครเชียงใหม่ การเคหะหนองหอย ขอรับงบประมาณสนับสนุน จํานวน             

55,000 บาท จํานวน 20 ราย โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มติดบ้าน จํานวน 11 ราย และกลุ่มติดเตียง จํานวน 

9 ราย โดยขอรับการสนับสนุน เพื่อเป็นค่าบริการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 

ระยะเวลาการดําเนินการ ตั้งแตว่ันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563  

น.ส.ธุวานันท ์ พวงมาลา อยากสอบถาม ณ ปัจจุบันเหลือ caregiver เหลือเพียง 15 ราย 

อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ใชห่รอืไหม 

นางสุปรียา  พงษ์สกุล ปัจจุบันเหลือเพียง 15 ราย เนื่องจากลาออกและติดภารกิจ 

รพ.เทศบาลนครเชียงใหม่ ด้านครอบครัว จากเดิมที่มกีารอบรม caregiver จํานวน 30 ราย       

  แตท่ี่ทํางานกับทางศูนย์ฯ และขอเบิกงบมีเพียง 15 ราย 
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น.ส.ธุวานันท ์ พวงมาลา ถือเป็นโครงการที่ดแีละน่าสนับสนุน และเข้าใจ Caregiver ในการ 

อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ลงพืน้ที่ในแตล่ะครัง้ได้รับค่าตอบแทนค่อนขา้งนอ้ย แตทุ่กคนก็ทํา 

 ด้วยใจ จงึสนับสนุนโครงการนี้ 

นางเยาวเรศ   บุญถม ขอชีแ้จงโครงการนี้คณะกรรมการ LTC ได้พิจารณาอนุมัติ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ     เรียบร้อยแล้ว แต่ว่าตอนนี้มาขอมตจิากที่ประชุม 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 15 เสียง  ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง ไม่มี 

นางทิฆัมพร  ตันวัฒนะ 4.2พิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้แก่ผู้ขอรับงบประมาณ

กรรมการและเลขานุการ ในการสนับสนุนกิจกรรม / โครงการ ประจ าปี 2562 จ านวน 

 3 โครงการ รวมเป็นงบประมาณท้ังสิ้น 774,570 บาท 

ประเภทที่ 1 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ

หรือหน่วยงานสาธารณสุข จํานวน 3 โครงการ โครงการที่  1 โครงการส่งเสริมสร้างแนวคิดสุขภาพ   

หนึ่งเดียวในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคสัตว์สู่คน และโรคอุบัติใหม่  ของเทศบาลนคร

เชยีงใหม่ (งานสัตวแพทย์ ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) งบประมาณ 243,400 บาท 

นสพ.ปองพล  หอมคง       โครงการส่งเสริมสร้างแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในการป้องกัน 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ      และควบคุมโรคติดตอ่ โรคสัตว์สู่คน และโรคอุบัติใหมข่องเทศบาล

นครเชียงใหม่ โครงการนี้เป็นโครงการที่ทํามาเข้าสู่ปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริม

ศักยภาพแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคสัตว์สู่คน โรคอุบัติใหม่และ

การเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยของเทศบาลนครเชียงใหม่ การเน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน 

ประชาชน เพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคสัตว์สู่คน โรคที่เกิดจากอาหาร (Food borne Disease) และ

การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health Team) ของเทศบาลนครเชียงใหม่                

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กลุ่มเป้าหมายของโครงการแบ่งเป็น ตัวแทนชุมชนทั้ง 4 แขวง จํานวน 97 

ชุมชน อาสาสมัครสุขภาพหนึ่งเดียว จํานวน 97 คน ตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล    

นครเชียงใหม่ จํานวน 22 คน ผู้ประกอบการตลาดสดและผู้ประกอบการจําหน่ายเนื้อสัตว์ จํานวน            

17 คน และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ จํานวน 15 คน โดยมีตัวชี้วัด คือ ผู้เข้าร่วมโครงการมี

ความรู้ความเข้าใจในหลักการดําเนินงานป้องกันโรคภายใต้สุขภาพหนึ่งเดียว ร้อยละ 70 รายงาน

เหตุการณ์หรือปัญหาที่ได้รับจากระบบการเฝ้าระวังโรค ได้รับการตอบสนองเบื้องต้น ร้อยละ 80 

รายงานผลการตรวจเชื้อปนเปื้อนในเนื้อสัตว์ เชื้อจุลชีพที่ดื้อต่อยาต้านจุลชีพ ร้อยละ 100 อาสาสมัคร

เครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียวมีความรู้และพื้นฐานในการตอบสนองและสามารถแก้ไขปัญหาด้าน

สาธารณสุขเบือ้งตน้ได้ ร้อยละ 80 สถานที่ผลติ จําหนา่ยอาหารที่เข้าร่วมโครงการได้รับการเฝ้าระวัง 
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สารปนเปื้อน ร้อยละ 80 กิจกรรมในโครงการ 1.จัดอบรมให้ความรู้ และพัฒนาเครือข่ายสุขภาพหนึ่ง

เดียว (One Health Team) จํานวน 150 คน 2.การเฝ้าระวังและรายงานโรคสัตว์ติดคน โรคสัตว์อุบัติใหม่

และอาหารปลอดภัยอย่างมีส่วนร่วมด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิตอล 3.การอบรมอาสาสมัครเครือข่าย

สุขภาพหนึ่งเดียว ในการเฝ้าระวังและรายงานโรคสัตว์ติดคน โรคสัตว์อุบัติใหม่ และอาหารปลอดภัย

อย่างมสี่วนรว่มด้วยระบบดิจติอล ซึ่งมีระยะเวลาในการดําเนินงาน ตั้งแต่พฤษภาคม – กันยายน 2562 

รายละเอียดการใช้งบประมาณที่แบ่งออกเป็น 1.การจัดอบรมให้ความรู้ และพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ

หนึ่งเดียว (One Health Team) จํานวน 150 คน เป็นเงิน 59,300 บาท 2.ใช้ในการเฝ้าระวังและรายงาน

โรคสัตว์ติดคน โรคสัตว์อุบัติใหม่และอาหารปลอดภัยอย่างมีส่วนร่วมด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิตอล     

เป็นเงิน 56,100 บาท 3.การเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยโดยใช้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว เป็นเงิน              

113,000 บาท 4.วัสดุสํานักงานและอุปกรณ์ เป็นเงิน 15,000 บาท 

นายอดุลย์   วงค์มาลี      ในการจัดอบรมโดยของบประมาณ 243,400 บาท เป็นการ     

ผู้แทนชุมชนแขวงกาวิละ     จัดอบรม 2 ครั้งใช่ไหมครับ พื้นที่ในการดําเนินการเขียนไว้ค่อนข้าง

กว้างมาก คือแขวงทั้ง 4 แขวงและเขตเทศบาล ในการจัดอบรมจะจัดพื้นที่ตรงไหนครับ เพราะการจัด

อบรมนี้ ใช้ผู้เข้าร่วมอบรม 150 คน ทั้ง 2 รายการ จะได้มองเห็นถึงความคุ้มค่าขอการจัดโครงการและ

การขอเงนิงบประมาณในครั้งนี้ 

นสพ.ปองพล  หอมคง       จัดพื้นที่อบรมที่ โรงแรมครับ ในความหมายของคําว่าแขวง

นายสัตวแพทย์ช านาญการ      หรือชุมชน คือ กลุ่มเป้าหมายของโครงการและเป็นการรายงาน

ข้อมูลพืน้ที่ของโรค   

นางอัจฉราพร   ชนะเลิศ กลุ่มเป้าหมายที่นําไปอบรม จะติดต่อไปทางประธานชุมชน    

ผู้แทนศูนย์ประสานงานกองทุน เป็นกลุ่มใหม่หรอืกลุ่มเก่าที่จะให้เข้าร่วมอบรม  

 

นสพ.ปองพล  หอมคง โดยพืน้ฐานจะเป็นกลุ่มเดิมที่เคยเข้าร่วมการอบรม 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

นางอัจฉราพร   ชนะเลิศ แล้วกลุ่มเก่ามีผู้เข้าร่วมการอบรม 150 คนใช่ไหมค่ะ หลังจาก 

ศูนย์ประสานงานกองทุน อบรมการประเมินเหลอืเท่าไหร่คะที่ทํางาน 

นสพ.ปองพล  หอมคง ตอนนี้มรีายชื่อผูท้ํางานประมาณ 60-70 คน 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
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นางอัจฉราพร   ชนะเลิศ เหลือครึ่งหนึง่แล้วก็จะเอามาอบรมอกี อยากสอบถามว่า เวลาเรา

ศูนย์ประสานงานกองทุน อบรมเขาไปแล้ว เขาไม่ได้เอาไปต่อยอดในพื้นที่เขาใช่ไหมคะ 

เพื่อที่จะให้ความรู้ในแต่ละชุมชน ส่วนมากก็จะเอาอาสามาแต่ละชุมชน จริงๆถ้าเขาเอาไปต่อยอดใน

พื้นที่มันจะเป็นเรื่องที่ว่าชุมชนสามารถทําด้วยตนเองได้ ใช้งบประมาณเองได้ โดยที่เทศบาลไม่ต้องมา

นั่งเขียนโครงการให้ เหมือนเป็นการกระจายการใช้งบประมาณให้ชุมชน โดยชุมชนสามารถจัดการได้

ด้วยตนเอง ถ้าเป็นการอบรมแล้วคนที่ทํางานเหลือครึ่งหนึ่งอย่างนี้ไปเรื่อยผลที่ได้ก็คือมันซ้ําซากไม่เกิด

นวัตกรรมใหม่ขึ้นมาในการที่เราใชง้บประมาณของกองทุนฯ อยากดูเรื่องนวัตกรรมการต่อยอดถึงชุมชน 

และชุมชนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ คดิหรือทําเองได้โดยใช้งบประมาณของกองทุนฯให้มัน

ได้ประโยชน์ เจ้าหน้าที่ก็ไม่ต้องเหนื่อยในการจัดอบรมทุกปีๆ และอยากให้หาอาสารายใหม่ที่เขามี

ความรู ้อกีอย่างก็คือเวลาประชุมก็เอาแค่ประธานชุมชน และประธาน อสม. ซึ่ง อสม.บางคนเก่งแต่เขา

ไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่ได้ไปขยายต่อ เรื่องนี้เทศบาลก็ต้องมาหาโครงการในปีหน้าใหม่ จัดอบรมเรื่อง

เดิมๆ อย่างนี้เป็นต้น 

นสพ.ปองพล  หอมคง ปีนี้ จะเน้นย้ําในเรื่องของการสร้างคนไปกระจายและช่วยงานเรา

นายสัตวแพทย์ช านาญการ อย่างแท้จริง ส่วนคนที่เหลือจากผู้แทน สปสช. กล่าวถึงรายเก่า

รายใหม่ เราต้องยอมรับว่าถึงแม้รายเก่าจะมาอบรมแต่ก็อาจจะไม่เข้าใจ เพราะฉะนั้นการพูดซ้ําๆหรือ

ว่าการให้ความรูใ้นเรื่องเดิมแต่วา่มีมิตทิี่มากขึ้น อาจจะเป็นเรื่องที่จําเป็น ตรงนี้ผมมองว่าคนใหม่มาก็จะ

ได้ฟังทั้งเรื่องใหม่และเรื่องเก่า คนเก่าก็จะได้ฟังทั้งเรื่องใหมแ่ละเก่า สร้างการขยายงานไปสู่ชุมชนได้ 

นางศรัณยา  วรรณวงศ์ โครงการนี้ที่ผ่านมาได้นวัตกรรมในปี 59 แต่ต่อไปควรจะลงสู่

เลขานุการคณะท างาน ชุมชนได้แล้ว  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 15 เสียง  ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง ไม่มี 

นางทิฆัมพร  ตันวัฒนะ      โครงการที่ 2 โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

กรรมการและเลขานุการ      ผู้สูงอายุ (โรงเรยีนผู้สูงอายุด้านสุขภาพ) (งานสุขภาพจิต  

     ฝ่ายส่งเสรมิสุขภาพ) งบประมาณ 385,770 บาท 

นางณัฐฐิญา วัฒนดิลกพัฒน์       โครงการส่งเสรมิการพัฒนาคุณภาพชวีิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)              

หน.งานสุขภาพจิต       มีวัตถุประสงค์จัดทําโครงการเพื่อให้ผู้สูงอายุ มีความรู้และทักษะ

ในการดูแลสุขภาพตนเองอย่างมีระบบทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ   

ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป ที่อยู่ในเขตแขวงกาวิละ แขวงศรีวิชัย และแขวงนครพิงค์ จํานวน 3 กลุ่ม กลุ่มละ 

180 คน ตัวช้ีวัด ผู้สูงอายุที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพอย่างน้อยร้อยละ 70 

กิจกรรมภายในโครงการฯ 1.การรับสมัครสมาชิกโครงการ เข้าการรับปฐมนิเทศ และการทํา

แบบทดสอบก่อนและหลังการเรยีน-การสอน 2.ประเมิน คัดกรองสุขภาพเบือ้งตน้ก่อนและหลัง 
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การเรียน-การสอน 3. ประเมินสมรรถภาพผู้สูงอายุก่อนและหลังการเรียน-การสอน 4.จัดการเรียน

การสอน ตามแผนการเรียนรูห้ลักสูตรโรงเรยีนผูสู้งอายุตามตาราง (หลักสูตร 12 วัน) ระยะเวลาในการ

ดําเนินงาน ตั้งแต่พฤษภาคม – กันยายน 2562 งบประมาณในการดําเนินงานแบ่งออกเป็น               

1.ค่าวิทยากร 3 แห่ง จํานวน 12 วัน เป็นเงิน 64,800 บาท 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จํานวน 180 

คน จํานวน 12 วัน เป็นเงิน 108,000 บาท 3.ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 180 คน จํานวน 12 วัน เป็นเงิน 

172,800 บาท 4.ป้ายไวนิล จํานวน 3 ผืน เป็นเงิน 1,170 บาท 5.อื่นๆ เป็นเงิน 39,000 บาท รวมเป็น

เงินทั้งสิน้ 385,770 บาท 

นางอัจฉราพร   ชนะเลิศ  แต่ละศูนย์ฯ ของทั้ง 3 แขวงใครเป็นผู้ดูแลศูนย์ฯ อย่างแขวง

ศูนย์ประสานงานกองทุน  เม็งรายที่ได้ทําโรงเรียนผู้สูงอายุไปแล้ว มีผู้สูงอายุเข้าร่วม

ค่อนข้างเยอะ ถามว่าโครงการนี้จะมาได้ทุกชุมชนหรือว่ามาได้เฉพาะชุมชนใกล้เคียงที่เขาสามารถเข้า

ร่วมได้ 

นางณัฐฐิญา วัฒนดิลกพัฒน์ เป็นชมรมผู้สูงอายุแขวง และอย่างที่เราเปิดรับสมัครสมาชิก

หน.งานสุขภาพจิต   ในตอนนี้ อย่างแขวงศรีวิชัยเข้าร่วมทั้ง 17 ชุมชน ทั้ง 3 แขวง

ตอนนี้เราเปิดรับสมัครทั้งหมด และก่อนจะทําโครงการมีการประชุมเตรียมความพร้อมและออกเป็น

หลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่งร่วมกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และ

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย (กศน.)  

นางอัจฉราพร   ชนะเลิศ  ฝากเรื่องการใหค้วามรูเ้รื่องสิทธิผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุ 

ศูนย์ประสานงานกองทุน  หลายคนเสียเปรียบในเรื่องของการขาดความรู้ในด้านสิทธิ

ของตนเอง เวลาผู้สูงอายุถูกกระทําก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมได้ที่ไหน ลูกหลาน      

ก็ไม่ใหค้วามสนใจและเลี้ยงดู ให้ผู้สูงอายุได้รูแ้ละรับทราบ 

นางณัฐฐิญา วัฒนดิลกพัฒน์ ในเรื่องของกฎหมายและสิทธิของผู้สูงอายุมีในแผนการสอน 

หน.งานสุขภาพจิต   ที่ 20  

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 15 เสียง  ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง ไม่มี 

นายณัฐชูเดช วิรยิดิลกธรรม  โครงการรณรงค์วัดปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์                    

ประธาน    (งานโรคไม่ติดต่อ ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค)  

งบประมาณ 144,600 บาท 
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นายพลากร ภาคภูมิ  โครงการรณรงค์วัดปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์    

หน.ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค  วัตถุประสงค์ ในการจัดทําโครงการ 1.เพื่อให้วัดในพื้นที่

เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2. พระภิกษุ สามเณร ประธาน

ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากบุหรี่และเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ นําความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับประชาชนในชุมชนและนักท่องเที่ยวที่มาประกอบกิจกรรม

ต่างๆ ภายในบริเวณวัดเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน กลุ่มเป้าหมาย 1.วัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ

เทศบาลนครเชียงใหม่ 92 แห่ง 2.ประธานชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง จํานวน 120 คน 3.พระภิกษุ 

สามเณร ผู้ดูแลวัด และผูท้ี่เกี่ยวข้อง จํานวน 120 คน ตัวช้ีวัด 1.วัดในพืน้ที่เทศบาลนครเชียงใหม่เป็นเขต

ปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รอ้ยละ 100  2.ผูเ้ข้าร่วมรับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

ระยะเวลาในการดําเนินการ ตั้งแต่พฤษภาคม – มิถุนายน 2562 กิจกรรมการอบรม 1. อบรมการให้

ความรูเ้รื่องผลกระทบต่อสุขภาพจากบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใหก้ับประธานชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 

โดยแยกตามแขวง 4 แขวง 2. อบรมให้ความรู้เรื่องผลกระทบต่อสุขภาพจากบุหรี่และเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ให้กับพระภิกษุ สามเณร ผู้ดูแลวัด และผู้เกี่ยวข้อง 3. ใช้แบบทดสอบการประเมินความรู้

ก่อนและหลังการอบรม และกิจกรรมรณรงค์ โดยการออกพื้นที่รณรงค์เชิงรุกในการให้ความรู้เกี่ยวกับ

ข้อกฎหมาย และสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์กับวัดในเขตที่รับผิดชอบของเทศบาลนครเชียงใหม่       

ด้านค่าใช้จ่ายงบประมาณ 144,600 บาท แบ่งออกเป็น 1.กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องผลกระทบต่อ

สุขภาพจากบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับประธานชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง จํานวน 120 คน       

โดยแบ่งออกเป็น 4 แขวง แขวงละ 1 วัน แบ่งออกเป็น 1.1ค่าวิทยากรในการอบรมให้ความรู้เรื่อง

ผลกระทบต่อสุขภาพจากบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 4 แขวง เป็นเงิน 4,800 บาท 1.2.ค่าอาหาร

ว่างและเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน สําหรับผู้ที่เข้าร่วมอบรม จํานวน 120 คน เป็นเงิน 21,600 บาท   

2.กิจกรรมอบรมใหค้วามรูเ้รื่องผลกระทบต่อสุขภาพจากบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับพระภิกษุ 

สามเณร ผู้ดูแลวัดและผูเ้กี่ยวข้อง จํานวน 120 คน แบ่งออกเป็น 2.1 ค่าวิทยากรในการอบรมให้ความรู้

เรื่องผลกระทบต่อสุขภาพจากบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับพระภิกษุ สามเณร ผู้ดูแลวัดและ

ผู้เกี่ยวข้อง เป็นเงิน 1,800 บาท 2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน และค่าเครื่องดื่ม        

(น้ําปานะ) จํานวน 120 คน เป็นเงิน 19,200 บาท 3.ค่าออกแบบและผลิตพิมพ์สื่อบนสติ๊กเกอร์รณรงค์

วัดปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นป้ายแข็งชนิดถาวรติดบานประตูปิด-เปิดวัด เป็นเงิน 

90,000 บาท 4.ค่าวัสดุสํานัก เป็นเงิน 7,200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 144,600 บาท 
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นางอุไรวรรณ   พวงสายใจ โครงการนี้มีความน่าสนใจ แต่เรามองว่าถ้าไปทําเฉพาะในเรื่อง

รพ.นครพิงค ์ บุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น่าจะเอา 3 อ. ในเรื่องของ

พฤติกรรมเข้าไปด้วย เพราะว่าเดี๋ยวนีใ้นเรื่องสุขภาพของพรพะภิกษุ สามเณร ค่อนข้างเยอะ โดยเฉพาะ

โรค NCDs (Non-Communicable diseases)  

นางศรัณยา  วรรณวงศ์ ขอชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของโครงการวัดจะมีอีก 1 โครงการ

เลขานุการคณะท างาน ทีท่ําร่วมกัน คือโครงการยาเสพติดที่จะบูรณาการร่วมกัน ถ้ารวม 

3 อ. เข้าไปด้วยอาจจะดูเยอะเกินไป 

นายพลากร  ภาคภูมิ ในโครงการ 3 อ. อาจจะมีหลายๆพื้นที่ที่ทําอยู่  อยากจะมี       

หน.ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค เป้าหมายเป็นกลุ่มวัดบ้าง ไม่เป็นเป้าหมายกลุ่มวัดบ้าง ในส่วน

กิจกรรมนี ้จะเน้นเรื่องของบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

นางอุไรวรรณ   พวงสายใจ เราเข้าใจว่าจะมีคนทํา แล้วถ้าเกิดไม่มีคนทําจะเป็นอย่างไร          

รพ.นครพิงค ์ คือ เมื่อมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่และแอลกอฮอล์ 

ขอให้นําความรูเ้กี่ยวกับเรื่อง 3 อ. ให้ประชาชนทราบด้วย 

นายพลากร  ภาคภูมิ ในส่วนของการอบรมให้ความรู้เราสามารถเพิ่มเข้าไปได้ เพราะ

หน.ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค    การอบรมก็เข้าไปอบรมในกลุ่มตา่งๆอยู่แล้ว เราจะเพิ่มเนื้อหาของ 

3 อ.เข้าไปด้วย 

นายอดุลย์  วงค์มาลี โครงการนีม้ีกลุ่มเป้าหมายหลักคือวัด เป็นศาสนสถาน แต่ผมมอง

ผู้แทนชุมชนแขวงกาวิละ ว่าในบางชุมชนไม่มีศาสนสถานที่เป็นวัด แต่เป็นศาสนสถานที่เป็น

ของศาสนาอื่น เราจะไปรณรงค์ในศาสนาอื่นด้วยได้หรือไม่ เช่น โบสถ์ มัสยิด ยกตัวอย่างเช่น ชุมชน

บ้านเด่นพัฒนาไม่มวีัดแต่มีโบสถ์ ถ้าโครงการนี้รณรงค์เฉพาะวัด ถ้ากลุ่มคนที่สูบบุหรี่เขาสามารถเข้าไป

สูบบุหรี่ในโบสถ์ในมัสยิดได้ใชไ่หม กลุ่มเป้าหมายเราสามารถเพิ่มเป็นศาสนสถาน เพราะในเขตเทศบาล

นครเชียงใหม่ มีศาสนสถานหลายศาสนาอยากให้เพิ่มกลุ่มเป้าหมายจากเดิมมีแต่วัดเพิ่มศาสนสถาน

อื่นๆ เข้าไปด้วย แลว้เวลาให้ความรู้ไม่จําเป็นต้องพระภิกษุ สามเณร ให้เชิญประธานศาสนาอื่นเข้าร่วม

การอบรมด้วย เพื่อให้ครอบคลุมพืน้ที่ทั้ง 97 ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชยีงใหม่ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 15 เสียง  ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง ไม่มี 
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นางทิฆัมพร  ตันวัฒนะ      4.3 ประเภทที่ 4 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือ

กรรมการและเลขานุการ      พัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ จ านวน  

2 โครงการ ได้แก่ 1. ค่าจัดซื้อพัดลมไอเย็นแบบเคลื่อนที่  

จ านวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 25,400 บาท งบประมาณ  

101,600 บาท 2. ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานแบบเข้ามุม  พร้อม

ลิ้นชัก 3 ชั้น ขนาด 200X100X76 ซม. จ านวน 1 ตัว ราคา 

15,000 บาท รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น 116,600 บาท 

น.ส.ธุวานันท ์ พวงมาลา      ขออนุญาตสอบถาม พัดลมไอเย็นแบบเคลื่อนที่จะเก็บไว้สว่นไหน 

อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน        

นางศรัณยา วรรณวงศ์       เก็บไว้ที่ห้องเก็บของของสํานักการสาธารณสุข และเอาไปใช้ใน 

เลขานุการคณะท างาน       การทํางานเชิงรุก การลงพื้นที่ อย่างเช่นโครงการตรวจสุขภาพ

และโครงการตรวจโรคมะเร็งเต้านมหรอืว่าโครงการที่เราลงไปทําในชุมชน   

มติท่ีประชุม        เห็นชอบ 15 เสียง  ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง ไม่มี 

นางณัฐฐิญา   วัฒนดิลกพัฒน์ ขออนุญาตในที่ประชุม เรื่อง 3 อ. ที่โรงพยาบาลนครพิงค์ ได้เสนอ

หน.งานสุขภาพจิต เมื่อสักครู่ ตอนนี้มีนโยบายของรัฐบาลที่เราจะต้องทําเรื่องวัด

ส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งกรมอนามัยได้ดําเนินการอบรมพระภิกษุในเขตของจังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อย

หมดแล้ว ทางเทศบาลก็จะมีโครงการเรื่องส่งเสริมสุขภาพต่อยอดจากกรมอนามัยในครั้งต่อไป และมี

โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ โดยมีการอบรมกับผู้นําของวัด ผู้บริหารวัดของวัดแต่ละแห่งก็จะนําความรู้

ที่ได้รับจากการอบรมไปต่อยอดที่วัดในแต่ละแห่งในเรื่องของพฤติกรรมอนามัย มีการคัดกรองโรคไม่

ติดตอ่เรือ้รัง โดยเฉพาะผู้สูงอายุในวัดก็จะมีการต่อยอดในเรื่องนี้ต่อ มีกิจกรรมที่ต่อเนื่องไปเป็นระยะๆ 

และมีการประเมนิผลเป็นระยะๆ 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ 

นางอุไรวรรณ   พวงสายใจ ขออนุญาตจากโรงพยาบาลฯ มีน้องๆที่ ไปลงพื้นที่ เก็บข้อมูล      

รพ.นครพิงค ์ ในพื้นที่ 3 ตําบล ที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล ได้แก่ ตําบล       

พระสิงห์ ตําบลศรีภูมิ และตําบลป่าตัน เวลาเข้าไปทํางานจะพบปัญหา ยกตัวอย่างเช่น มีหลาย

โครงการไปลงในชุมชน แต่พอโรงพยาบาลนครพิงค์เข้าไปลงพื้นที่ ชาวบ้านก็จะบอกว่าเคยทําโครงการ

นีไ้ปแล้ว ถ้าเรามองวา่เราเป็นเจ้าของพื้นที่เราเองก็อยากจะได้ข้อมูล เพื่อจะนําข้อมูลไปต่อยอดในเรื่อง

ของการดูแลสุขภาพ เพราะว่าไปขอข้อมูลจากชาวบ้านก็ไม่ได้ เราก็ไม่รู้จะทําอย่างไร อยากจะขอความ

ร่วมมือวา่ใครทําข้อมูลสุขภาพ ถ้าไม่ใช่ขอ้มูลทีเ่ป็นความลับของเขา เพราะว่าเราจะได้รูว้่าคนไหน 
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เป็นอะไรบ้างทางโรงพยาบาลจะได้นําไปต่อยอดได้  ในส่วนของทางโรงพยาบาลขอข้อมูลเฉพาะในพื้นที่ 

3 ตําบลที่กล่าวมา  

นางณัฐฐิญา   วัฒนดิลกพัฒน์ ทางเทศบาลก็ขอความร่วมมือกับโรงพยาบาลนครพิงค์และ     

หน.งานสุขภาพจิต โรงพยาบาลในพื้นที่เช่นเดียวกัน เวลาท่านจะลงโครงการในพื้นที่ 

ขอความกรุณาประสานกับทางเทศบาล ยกตัวอย่างเช่น วันนั้นเรามีการอบรมเรื่องการคัดกรองสายตา 

แตว่่าโรงพยาบาลนครพิงค์นัดกลุ่มเป้าหมายไปที่วัดพวกแตม้ เราจะได้ประสานและจัดแผนไม่ให้ตรงกัน 

สําหรับข้อมูลต่างๆจะมีตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลนครพิงค์คัดกรองผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงไปแล้ว       

แตป่รากฏว่า 3 ตําบล โรงพยาบาลนครพิงคส์่งข้อมูลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงมาแค่ 10 ราย ใน 28 ชุมชน 

แล้วก็มีช่วงที่ทางเทศบาลมีนโยบายในการป้องกันฝุ่นละอองเป็นพิษทางเทศบาลได้แจก Hepa ทางเรา

ได้ขอขอ้มูลจากทางโรงพยาบาลนครพิงค์ที่ท่านไปคัดกรอง โรงพยาบาลนครพิงค์ติดที่ว่ายังลงข้อมูลอยู่ 

ซึ่งสถานการณ์ฝุ่นละอองเราไม่สามารถที่จะรอได้ เพราะฉะนั้นก็จะมีบางส่วนที่ไม่ได้รับข้อมูลตรงนี ้

แล้วก็มาร้องเรียนกับผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ อันนี้ก็ขอความร่วมมือกับทางโรงพยาบาลนคร

พิงคด์้วย 

นางอัจฉราพร   ชนะเลิศ ในส่วนของมุมมองชุมชนหรือประชาชน ส่วนมากหน้าที่หลักก็เป็น 

ศูนย์ประสานงานกองทุน ทาง อสม. ไม่ว่าโรงพยาบาลไหนจะลงไปในพื้นที่ก็จะต้องเป็น     

อสม. ที่จะต้องไปลงพืน้ที่ อยากให้ท่านประสานกับทางเราเหมือนกันว่าท่านจะลงพื้นที่อย่างไร ลงพื้นที่

เวลาไหน บางทีการลงพื้นที่ก็ตารางชนกัน ชาวบ้านก็เดือดร้อน อยากให้ท่านช่วยหาเวลาลงพื้นที่ด้วย

ไม่ใช่ลงพืน้ที่ในเวลาที่อากาศร้อน อสม.บางคนก็เป็นผู้สูงอายุ ร่างกายไม่แข็งแรง เวลาเป็นอะไรมาไม่มี

ใครรับผดิชอบ เพราะฉะนั้นก่อนท่านจะลง 1 วัน ประธาน อสม. หรือ อสม. ก็จะนําลูกทีมสํารวจข้อมูล

ให้กับทางเจา้หนา้ที่ก่อน ถ้าเจา้หนา้ที่จะลงเยี่ยมประชาชนก็ให้เจ้าหนา้ที่ลงพืน้ที่ไปเลย หรือบางที อสม.

มีหน้าที่เฉพาะการไปอบรม ทําให้เวลาบันทึกตารางการปฏิบัติงานมีแต่การอบรม ไม่มีการปฏิบัติหน้าที่

ในพืน้ที่ของตนเองเลย จงึอยากขอให้ท่านช่วยประสานในการลงพืน้ที่กับทางชุมชนด้วย 

นางอุไรวรรณ   พวงสายใจ เพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสดีที่เราได้มาประชุม ณ ที่นี้ จะได้ตกลง

รพ.นครพิงค ์ ว่าเราสามารถแจ้งประสานงานกับทางเทศบาลได้จากฝ่ายไหน

บ้าง เราน่าจะมาคุยกันให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน ต่อไปจะได้เหมือนกัน และจะได้รู้ข้อมูลสุขภาพของ

ประชาชนจะได้นําไปต่อยอดได้ 

นายณัฐชูเดช วิรยิดิลกธรรม ให้ติดต่อประสานงานกับ ศรัณยา วรรณวงศ์ หัวหน้างานวิชาการ

ประธาน และแผนงานสาธารณสุข เพื่อประโยชน์และเป้าหมายหลักก็คือ

ชาวบ้านได้รับผลประโยชน์มากที่สุด 

 

ปิดการประชุมเวลา 12.00 น.  
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ปลัดเทศบาลนครเชยีงใหม่ 

กรรมการและเลขานุการกองทุนฯ 
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